

นโยบายความยั่งยืน

หลักการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเห็นว่าความสำเร็จขององค์กรควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายความยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้กำหนดหลักการและแนวทางพึงปฏิบัติสำหรับทุกกระบวนการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถช่วยสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

การกำกับดูแล

นโยบายความยั่งยืนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ให้คำแนะนำและพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย รวมถึงเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินการภายใต้นโยบายฉบับนี้

เอกสารอ้างอิง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

นโยบาย

(โปรดศึกษารายละเอียดในหน้าถัดไป)

ติดต่อ

หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความยั่งยืน สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล sustainability@gulf.co.th

หากพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านอีเมล ia@gulf.co.th ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ต้นนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) ของบริษัทฯ ในทุกกรณี

นโยบาย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จะ

1. มุ่งดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติการปฏิบัติงาน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนสำหรับพนักงานและชุมชน
2. ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงแบบสมัครใจ และเคารพมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
3. นำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนการประพฤติอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม
4. ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนระบบควบคุมภายในที่เข้มงวด
5. สนับสนุนการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน การให้ข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ และการจัดการข้อร้องเรียนและการขอคำปรึกษา
6. จัดให้มีสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสนับสนุนการไม่เลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล และความเป็นอยู่ที่ดี
7. นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการพัฒนาโครงการ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดควรตระหนักและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติที่บริษัทฯ เข้าดำเนินการ